

ความหวาดกลัวอิสลามในกลุ่มประเทศยุโรป

ดร.ฟารุก มะหะหมัด

ศูนย์อิสลามศึกษา

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ

การสร้างคามยุติธรรมในระบบเศรษฐกิจและสังคมตามหลักการของศาสนาอิสลามที่มีแบบอย่างที่เหมาะสม แนวคิดทฤษฎีต่างๆเหล่านั้นเป็นบริบทที่พระเจ้าเป็นผู้กำหนดเป็นสัจธรรมที่อยู่เคียงคู่โลกนี้ หลักการของ วิชา ฟิกห์ หรือนิติศาสตร์อิสลาม ซาฮีอะห์ มิได้สั่งสอนให้มนุษย์ออกห่างจากกัน แต่ในเวลาที่พักผ่อนอำนาจของศัตรูเป้าประสงค์ที่ต้องการทำลาย หักล้าง สร้างความเป็นมลทินให้กับ ประชาชาติอิสลาม อูมมะห์ แต่ก็เป็นการสร้างกระแสทางจิตวิทยาให้เกิดการตื่นตัว แต่เสียอย่างไรสุดท้ายก็ไม่มีอะไรที่จะสามารถมาลบล้างลงได้ แต่ในทางตรงกันข้ามสัจธรรมแห่งอัลอิสลามกลับได้รับความสนใจมากขึ้น กระแสความเกลียดชังอิสลามเริ่มมีขึ้นช่วงปี 1980-1990 ภายหลังจากเหตุการณ์ 11 กันยายน 2001 ภาพเริ่มที่จะฉายให้เห็น อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น เมื่ออำนาจของโลกทุนนิยมเริ่มที่จะถึงคราวล่มสลาย ความหวั่นเกรงของกลุ่มชาติตะวันตกที่กลัวว่าอิสลามจะกลับมาอำนาจ หรือกลับมาครองความยิ่งใหญ่อย่างเช่นในอดีตที่ผ่านมา ชนกลุ่มเล็กๆที่เป็นมุสลิม ที่อาศัยร่วมกับชนกลุ่มใหญ่ ภาษา ชาติพันธุ์ วัฒนธรรม ประเพณี ล้วนแล้วที่จะเป็นประเด็นในการสร้างความแตกต่าง มนุษย์หากมีอะไรที่เหมือนกันย่อมที่จะอยู่ในกลุ่มเดียวกัน ปรากฏการณ์ในรูปแบบแรก เรียกว่า อิสลามโมเฟีย (Islamophobia) หมายถึง ปรากฏการณ์ความเกลียดชังอิสลาม ปรากฏการณ์สอง เรียกว่า อิสลามโมเบีย (Islamophobia) หมายถึง ปรากฏการณ์ความกลัวอิสลาม เรื่องแบบนี้กลับกลายมาเป็นหัวข้อสำคัญในเรื่องของสังคมวิทยา เป็นความแปลกใหม่ที่เหล่าบรรดานักคิดสังคมวิทยาในยุโรปให้ความสนใจ มุสลิมถูกมองเป็นกลุ่มเป้าหมาย เป็นกลุ่มคนที่ต้องออกห่างอาจจะอันตรายไม่ควรเข้าใกล้ เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในกลุ่มประเทศ ยุโรป ในสังคมที่มุสลิมยังคงถูกกีดกัน สวัสดิภาพ ที่ได้รับอาจเท่าเทียมกันแต่ในบางครั้งต้องอยู่ในสถานะที่ ถูกมองในสายตาที่รังเกียจ การสร้างเรื่องแบบนี้ดูแล้วอาจจะประสบความสำเร็จในระยะสั้นๆเท่านั้น



กระแสปลุกเร้าเพื่อเป็นประสงค์ให้อิสลามเกิดภาพลักษณ์ที่น่ากลัวเป็นเรื่องที่เห็นกันบ่อยจนจินตนา ถึงขนาดว่าที่ใดก็แล้วแต่ที่มีประชากรมุสลิมอาศัยอยู่ จะเป็นประเทศมุสลิม หรือชนกลุ่มน้อย ภาพจะถูกมองไปทางที่ไม่ดี เสี่ยงป็น

ระเบิด กลิ่นคาวเลือด ถูกบรรจุเสริมเติมแต่ง ให้เข้าไปมีบทบาทในเขตพื้นที่นั้นๆ การถูกตราหน้าว่าเป็นอิสลามคือศาสนาแห่งความรุนแรง ที่ใดในโลกนี้หากในมุมมองของศาสนิกอื่นนั้นมียอดคิดในด้านลบเรื่อยมา ในประเทศสหรัฐอเมริกาเองด้วยอำนาจทางสื่อเป็นเหมือนอาวุธที่สามารถเข้าถึงกลุ่มคนในทุกระดับชั้นได้รับรู้ผนวกกับพลังอำนาจโดยชอบธรรมของกลุ่มประเทศของตะวันตกจึงทำให้เป็นการสร้างมายาคติทางศาสนา ปรัชญาแนวคิดของท่านศาสดาต้องตกเป็นผู้ร้ายเลือดเย็น ยังรวมไปถึงภาพยนตร์ในหลายๆเรื่อง ถูกเล็งเป้าใส่เรื่องราวสร้างความร้ายกาจเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจนเหล่าประเทศมุสลิม และอุมมะห์ ประชาชาติอิสลามต้องน้อมรับกับเหตุการณ์เหล่านี้แบบเลี่ยงไม่ได้

กระแสที่กำลังเกิดขึ้นในกลุ่มประเทศตะวันตก

การปลุกระดมประชากรให้มีการเดินขบวนต่อต้านทั้งที่ประชาชนในประเทศกลุ่มยุโรปยังหาเหตุผลอะไรไม่ได้เกี่ยวกับกระแสการต่อต้านอิสลามมีเพียงแต่กลุ่มคนที่ถูกจ้างมาเพื่อสร้างกระแสชวนเชื่อ เหตุการณ์แบบนี้เพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองเมื่อประชาชนในประเทศมีพฤติกรรมที่เป็นไปตามกระแสการสร้างนโยบายเพื่อมุ่งหวังก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์การต่อต้านก็มีน้อยลง อย่างกรณี กองกำลังป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ใช้กำลังทางอากาศโจมตี ลิเบีย นโยบายของรัฐบาลจะไม่ถูกต่อต้านจากประชาชนในประเทศ ทุกเรื่องราวในอดีตการสร้างประเด็นมีด้วยกันหลายวิธี อย่างเช่น การวาดรูปการ์ตูนล้อเลียน ท่าน ศาสดา มุฮัมมัดมด ซล. เพื่อพยายามลดความสำคัญต้องการให้อิสลามดูเป็นเรื่องที่ไม่มีแก่นสาร ยังรวมไปถึงคำพูดวิจารณ์ของผู้นำศาสนาชาวคริสต์เตียนพูดวิจารณ์ อิสลามกับท่านศาสดาอีกด้วย กระแสความหวาดกลัวอิสลามในประเทศยุโรปกับพฤติกรรมของมุสลิมในหลายประเทศที่มีกระแสต่อต้านตะวันตกเมื่อคนสองกลุ่มมีการแบ่งสรรกันในเรื่องมายาคติที่กันอีกกลุ่มหนึ่งพยายามหล่อหลอมจิตใจของพวกเขาให้เกิดการแตกแยกขึ้นในสังคมหลายประเทศในยุโรปมุสลิมมะห์ที่สวมฮิญาบ ผู้ชายแต่งหนวดไว้เคราถูกมองในสายตาที่ดูถูกคือมองในแง่ลบ นโยบายต่างประเทศของชาติตะวันตกกับการปฏิบัติต่อประเทศมุสลิมใน ภูมิภาคตะวันออกกลาง เมื่อรัฐบาลเป็นเช่นไร ประชาชนส่วนใหญ่ก็จะเป็นเช่นนั้น ถึงกระนั้นประชากรมุสลิมในกลุ่มประเทศยุโรป โดยเฉพาะในบางประเทศอย่างฝรั่งเศสมีโดยประมาณ 8.5 % ในบางครั้งเราอาจจะมีให้เห็นถึงการสร้างความกดดันกับประชาชนมุสลิมที่มีจำนวนน้อย กรณี ปัญหาฮิญาบในประเทศหรือการกีดกันซึ่งมีขึ้นอยู่บ่อยครั้ง การกระทำเช่นนั้น สร้างความเสื่อมถอยให้กับ ธรรมเนียมสูงส่งในประเทศแบบสะท้อนกลับ การสร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างมุสลิมกับชนกลุ่มอื่นยังไม่เป็นไปในทางสร้างสรรค์

Name of Country	Muslim population	Total population	Percentage
Turkey	68.7 million	68 million	99%
Albania	3.1 million	2.2 million	70%
Bosnia-Herzegovina	3.8 million	1.5 million	40%
Macedonia	2.1 million	630,000	30%
France	5-6 million	62.3 million	8-9.6%

Netherlands	945,000	16.3 million	5.8%
Denmark	270,000	5.4 million	5%
Serbia & Montenegro	405,000	8.1 million	5%
Switzerland	310,800	7.4 million	4.2%
Austria	339,000	8.2 million	4.1%
Belgium	0.4 million	10.3 million	4%
Germany	3 million	82.5 million	3.6%
Sweden	300,000	9 million	3%
United Kingdom	1.6 million	58.8 million	2.8%
Spain	1 million	43.1 million	2.3%
Italy	825,000	58.4 million	1.4%

Source of statistics: <http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4385768.stm>

การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรมุสลิมในประเทศกลุ่มยุโรปการเปลี่ยนแปลงสถานะโอกาสทางสังคมย่อมจะมีผลตามมาประชากรมุสลิมดั้งเดิมที่มีอยู่ในประเทศ นับตั้งแต่ปี 1960 แต่ในส่วนของกลุ่มมุสลิมที่อพยพเข้ามาจากเอเชียใต้ เอเชียตะวันออก ทำให้จำนวนประชากรมุสลิมเพิ่มขึ้น ตามประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน ยุโรปมีประชากร 727 ล้านคน มีประชากรมุสลิม เกือบ 50 ล้านคน คิดเป็น 7 % ถ้าคิดเป็นจำนวนประชากรมุสลิมในโลกนี้ ในทวีปยุโรปมีประชากรมุสลิมมากถึง 3 % แม้ว่าสถิติจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยก็ตาม การอยู่รวมกันในวันฉัตรมงคลที่หลากหลายในการศึกษาสถิติประชากรสิ่งทีหน้าจะมีความเป็นไปได้ในอนาคตกับบทบาททางการเมืองหรือหน้าที่การงานในตำแหน่งสูงหากรัฐบาลประเทศนั้นลดพฤติกรรมสร้างภาพลบต่ออิสลาม การพยายามสร้างตนเองและศาสนาเพื่อให้เกิดการยอมรับในกลุ่มคนหมู่มาก โดยเฉพาะหลายประเทศในยุโรป การแบ่งแยก discrimination ในบางสถานการณ์อาจเป็นการสร้างผลกระทบถึงเรื่องของความสำคัญระหว่างประเทศ สถานการณ์แบบนี้ยังคงมีให้เห็นไม่เฉพาะแต่ในประเทศในยุโรปเท่านั้น

แต่ทุกสิ่งยังเกิดคำถามขึ้นในอีกหลายแง่มุม การแสดงตัวการต่อต้านในความเป็นอัตลักษณ์ของอัลอิสลาม สังคมในกลุ่มประเทศยุโรปคงจะหาโอกาสมองอย่างลึกซึ้งไม่เข้าใจและยิ่งกว่านั้นคือไม่คิดว่าจะเข้าใจความพยายามขององค์กรระหว่างประเทศในการสร้างความสมานฉันท์ในเรื่องของศาสนา เป็นเรื่องที่ยังคงเกิดความท้าทาย ด้วยยิ่งภาพลักษณ์เกี่ยวกับศาสนาอิสลามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคตะวันออกกลางยิ่งกลับทำให้อิสลามถูกตราหน้าแล้วจะมีศาสนานิกอื่นสักกี่คนที่เข้าใจอิสลามได้อย่างลึกซึ้งในบางครั้ง มุสลิมด้วยตัวเอง ยังระแวงกันเองอยู่ ในภาพลักษณ์แห่งความเป็นอิสลาม การคลุมอียาบแบบปิดหน้า เป็นการปฏิบัติของมุสลิมะห์ปิดหน้าเมื่อออกจากบ้าน ถูกสร้างกระแสให้เกิดความน่ากลัว หรือแต่งหน้าไว้เครา เป็น มาฮาติ อีกอย่างหนึ่ง ก็คือ อิสลามคือ บินลาเดน บินลาเดนคืออิสลาม

อะไรคือความพยายามของ OIC

พลังอำนาจขององค์กรความร่วมมืออิสลาม OIC ในบางครั้งก็เหมือนกับว่าไม่มีอำนาจ มันเป็นพลังอำนาจแห่งสื่อ ข้อมูลข่าวสารที่ไม่สามารถที่จะต้านทานกับมันได้ กระแสความน่าหวาดกลัวกลับมีเพิ่มขึ้น ที่ มุสลิมอาศัยอยู่ในสังคมแห่งความแตกต่าง ในบางครั้งกลับต้องถูกแบ่งแยก เกิดอคติในสังคม ในสถานที่สาธารณะ โรงเรียน สนามกีฬา เหตุการณ์แบบนี้มีขึ้นในกลุ่มประเทศยุโรป ทางสายกลาง Islamic moderated ที่พยายามเชื่อมต่อกันระหว่าง อิสลามกับตะวันตกแม้ว่าวิธีทางอาจจะสวนทางกันแต่เพื่อให้มันดีขึ้น modernization การใช้ความพยายามที่จะให้บรรเทาลง เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์แห่งการเปลี่ยนแปลง ใช้พลังอำนาจปกป้อง ชนกลุ่มน้อยในหลายๆประเทศเพื่อให้ออกห่างจากเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ให้ศาสนาอิสลามเป็นที่ยอมรับ การเผยแพร่ในรูปแบบใหม่

แม้ว่าเป้าประสงค์นโยบายขององค์กรความร่วมมืออิสลาม OIC อยากจะทำให้ทุกอย่างกลับกลายเป็นภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นในสายตาของคนศาสนาอื่นเพื่อให้อิสลามเกิดภาพลักษณ์ในมิติรูปแบบใหม่ๆแต่ต้องมาเจอกับภัยคุกคามทางการเมืองในหลายภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็น ความรุนแรงในโลกอาหรับ Arab spring ยิ่งกลับทำให้ทุกอย่างกลายเป็นภาพที่ดูเลวร้ายมากขึ้นไปกว่าเดิม การสร้างความยุติธรรมหรือเรื่องสิทธิมนุษยชนทุกอย่างกลับต้องอยู่เพียงแค่จินตนาการยังอยู่ในสถานะแห่งความพยายาม ในเมื่อพลังอำนาจขององค์กรโลกมุสลิมการรวมกลุ่มประเทศมุสลิมแต่ยังต้องมาเจอกับกลุ่มชนที่เก่งกว่าฉลาดกว่า พร้อมทั้งจะหาจุดอ่อนในการเข้ามาแทรกแซงในหลายๆทาง ไม่ว่าจะเป็น วัฒนธรรม อารยธรรม การเมือง การทหาร เศรษฐกิจ กลุ่มประเทศสมาชิกมุสลิม OIC หรือชนกลุ่มน้อย ที่ต้องประสบพบเจอไม่ว่าทางใดก็ตามหนึ่ อนาคตของอิสลามจะเป็นในกลุ่มประเทศยุโรปหรือภูมิภาคอื่นๆอุดมการณ์อิสลามยิ่งจะแพร่กว้างออกไปแบบไม่มีคำว่าสิ้นสุด สันติภาพที่ต้องการให้โลกยอมรับยิ่งเลือนลางออกไป แต่ยิ่งใช้ความพยายามในการทำลายล้างอิสลาม กลับยิ่งทำให้จำนวนประชากรมุสลิมเพิ่มมากขึ้นถึงกระนั้นแล้วกระแสความหวาดกลัวอิสลามที่มีขึ้นนั้น วัตถุประสงค์คงไม่ต้องการให้อิสลามกลับมาแข็งแกร่ง (ตัดกำลังถูกวิธีทาง) เหมือนเช่นที่เคยมีมาประวัติศาสตร์ที่เคยยิ่งใหญ่ นั่นเป็นสิ่งที่จารึกได้ถึงเรื่องราวในอดีต ที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียว
